



ace life

## TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM BẢO HIỂM

### **SẢN PHẨM KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI - QUYỀN LỢI PHỔ THÔNG 2013**

Sản phẩm Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền Lợi Phổ Thông 2013 là loại hình Bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung được thiết kế để Quý khách chủ động xác định nhu cầu bảo hiểm với quyền lợi bảo hiểm đa dạng và phương thức đóng phí bảo hiểm chủ động, linh hoạt.

Sản phẩm phù hợp cho:

- Quý khách muốn được bảo hiểm lâu dài cho bản thân và gia đình.
- Quý khách muốn có kế hoạch tích lũy tài chính ổn định và lâu dài cho bản thân và gia đình.
- Quý khách muốn chủ động kế hoạch đóng phí bảo hiểm một cách linh hoạt và phù hợp với điều kiện tài chính.

Số tiền Bảo hiểm thanh toán trong trường hợp rủi ro tử vong xảy ra được quy định tại mục Quyền lợi bảo hiểm rủi ro (trang 2) sẽ được ACE Life thanh toán theo phương thức sau:

a) Lần thứ nhất, ACE Life sẽ thanh toán giá trị lớn hơn của:

- Giá trị Tài khoản Hợp đồng; hoặc
- 50% (năm mươi phần trăm) của Mệnh giá Sản phẩm, nếu Người được Bảo hiểm tử vong từ ngày đạt 04 (bốn) tuổi bảo hiểm; hoặc 50% (năm mươi phần trăm) của Mệnh giá Sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm (trang 2), nếu Người được Bảo hiểm tử vong trước ngày đạt 04 (bốn) tuổi bảo hiểm;

b) Số tiền Bảo hiểm còn lại trong trường hợp thanh toán lần thứ nhất chưa thanh toán hết sẽ được thanh toán làm 10 (mười) lần bằng nhau, mỗi lần 1/10 (một phần mười), trong 10 (mười) năm. Kỳ thanh toán đầu tiên của Số tiền Bảo hiểm còn lại này sẽ được thực hiện sau một năm kể từ ngày chấp nhận thanh toán Số tiền Bảo hiểm.

ACE Life sẽ khấu trừ tất cả các Khoản tạm ứng cộng Phí tạm ứng, các khoản nợ và các chi phí khác có liên quan (nếu có) trước khi thanh toán bất cứ khoản tiền nào.

Khi khả năng đóng Phí bảo hiểm và/hoặc nhu cầu Bảo hiểm thay đổi, Quý khách có thể thay đổi phương thức đóng Phí bảo hiểm và/hoặc Mệnh giá Sản phẩm.

Tài liệu soạn thảo và trình bày bởi Đại diện Kinh doanh :

Mã số ĐDKD :

Văn phòng ĐDKD :

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Chữ ký

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 1/ 13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20



**ace life**

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ ACE (“ACE Life”) hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 33GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 04/5/2005, có vốn điều lệ là 53,91 triệu đô la Mỹ, trụ sở đặt tại tầng 21 Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: (848) 3827 8989 – Đường dây nóng: (848) 3827 8123 – Fax: (848) 3821 9000; Email: ACELife.Vietnam@ace-ina.com; Website: www.ancelife.com.vn

ACE Life đã thiết kế Sản phẩm Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền Lợi Phổ Thông 2013 nhằm cung cấp các quyền lợi bảo hiểm sau đây:

**Quyền lợi bảo hiểm tử vong:**

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong:

Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực từ ngày đạt 4 (bốn) tuổi bảo hiểm, ACE Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Nếu người bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực trước ngày đạt 4 (bốn) tuổi bảo hiểm, ACE Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm theo quy định dưới đây hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Thời điểm tử vong	Tỷ lệ phần trăm Mệnh giá Sản phẩm
Tử vong trước ngày Người được Bảo hiểm đạt 01 (một) tuổi bảo hiểm	20%
Tử vong trước ngày Người được Bảo hiểm đạt 02 (hai) tuổi bảo hiểm	40%
Tử vong trước ngày Người được Bảo hiểm đạt 03 (ba) tuổi bảo hiểm	60%
Tử vong trước ngày Người được Bảo hiểm đạt 04 (bốn) tuổi bảo hiểm	80%



ace life

### **Quyền lợi đầu tư từ Quỹ Liên kết chung:**

Bên mua Bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung sau khi đã khấu trừ Chi phí quản lý quỹ.

Mặc dù lãi suất đầu tư luôn thay đổi, ACE Life cam kết mức lãi suất tối thiểu áp dụng cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của Bên mua Bảo hiểm là 4% /năm trong 5 năm Hợp đồng đầu tiên, 3% /năm trong 5 năm Hợp đồng tiếp theo, và 2% /năm trong toàn bộ thời gian hiệu lực còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm cho đến ngày đáo hạn.

#### **• Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn:**

Trong trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm, ACE Life sẽ thanh toán Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm, sau khi đã khấu trừ các khoản tạm ứng, Phí tạm ứng, các khoản nợ và các khoản chi phí liên quan (nếu có).

### **Quyền lợi khác:**

#### **• Quyền lợi thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi Tử vong:**

Trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực ít nhất 12 tháng kể từ ngày phát hành hoặc kể từ Ngày khôi phục hiệu lực lần sau cùng, Người được Bảo hiểm được Bậc sĩ của một cơ sở y tế có thẩm quyền tiên lượng là sẽ tử vong trong 12 tháng kể từ ngày chẩn đoán bệnh, ACE Life sẽ xem xét thanh toán trước một khoản tiền tối thiểu là 50 triệu đồng, tối đa bằng 50% Mệnh giá Sản phẩm đang tham gia nhưng không vượt quá 500 triệu đồng. 10% của khoản tiền thanh toán trước sẽ được ACE Life giữ lại và sử dụng để chi trả cho các chi phí liên quan đến việc giải quyết yêu cầu. Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày ACE Life chấp thuận thanh toán quyền lợi này, ACE Life sẽ hoàn lại 10% của khoản tiền thanh toán trước.

#### **• Chấm dứt hợp đồng để nhận Giá trị Hoàn lại**

Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua Bảo hiểm có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm bằng cách gửi thông báo yêu cầu chấm dứt bằng văn bản cho ACE Life và gửi lại Hợp đồng Bảo hiểm để nhận Giá trị Hoàn lại tại thời điểm đó. ACE Life sẽ khấu trừ Phí chấm dứt hợp đồng và các Khoản tạm ứng cộng Phí tạm ứng, các khoản nợ, và các chi phí khác có liên quan (nếu có) trước khi thanh toán.

#### **• Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng**

Sau khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực một (01) năm và trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng. Yêu cầu Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng chỉ được thực hiện tối đa hai (2) lần trong mỗi Năm hợp đồng và khoản tiền yêu cầu rút tối đa bằng tám mươi phần trăm (80%) Giá trị Hoàn lại. ACE Life sẽ khấu trừ phí rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

#### **• Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại**

Sau khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực một (01) năm, trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm đang có hiệu lực và có Giá trị Hoàn lại, Bên mua Bảo hiểm có thể được tạm ứng một khoản tiền tối đa không quá 80% Giá trị Hoàn lại và không thấp hơn mức tối thiểu do ACE Life quy định vào từng thời điểm cho mỗi lần tạm ứng. ACE Life sẽ tính phí tạm ứng trên các khoản tạm ứng.



ace life

Hợp đồng Bảo hiểm của Quý khách tại ACE Life sẽ được hưởng lãi suất căn cứ trên kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ liên kết chung và chịu các loại phí theo cơ chế phân bổ phí bảo hiểm.

**Tỷ suất đầu tư dự kiến**

- Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của quỹ đầu tư, tỷ suất đầu tư có thể tăng hoặc giảm.
- Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, ACE Life bảo đảm tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm, cụ thể lãi suất bảo đảm tối thiểu là 4% /năm trong 5 năm Hợp đồng đầu tiên, 3% /năm trong 5 năm Hợp đồng tiếp theo, và 2% /năm trong toàn bộ thời gian hiệu lực còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm cho đến ngày đáo hạn
- Nhằm đảm bảo quyền lợi của Bên mua Bảo hiểm, ACE Life luôn luôn thực hiện chính sách đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các kênh đầu tư có tính ổn định cao bao gồm trái phiếu Kho bạc Nhà nước hoặc trái phiếu của Chính phủ hoặc trái phiếu được phát hành có sự bảo lãnh của Chính phủ, tiền gửi ngân hàng dài hạn, chứng khoán có thu nhập cố định và một số kênh đầu tư ổn định khác.

**Cơ chế phân bổ phí bảo hiểm:**

- + Phí Bảo hiểm Cơ bản: mức phí bảo hiểm tối thiểu mà Bên mua Bảo hiểm phải đóng trong năm Hợp đồng đầu tiên.
- + Phí Bảo hiểm đóng thêm: số tiền mà Bên mua Bảo hiểm đóng vượt quá Phí Bảo hiểm Cơ bản.
- + Phí ban đầu: khoản tiền khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.

Năm hợp đồng	% của Phí bảo hiểm cơ bản		% của Phí bảo hiểm đóng thêm	
	Tuổi tham gia bảo hiểm <= 60 tuổi	Tuổi tham gia bảo hiểm > 60 tuổi	Tuổi tham gia bảo hiểm <= 60 tuổi	Tuổi tham gia bảo hiểm > 60 tuổi
1	75%	55%	13%	13%
2	13%	13%	10%	10%
3	10%	10%	7%	7%
4	7%	7%	7%	7%
5	6%	6%	6%	6%
6	4%	4%	4%	4%
Từ năm thứ 7 trở đi	3%	3%	3%	3%

+ Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí được tính toán dựa trên cơ sở rủi ro tử vong của Người được bảo hiểm theo độ tuổi hiện tại, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của Người được Bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro được điều chỉnh tăng theo tuổi của Người được Bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày khấu trừ hàng tháng.



**ace life**

+ **Phí quản lý hợp đồng:** là các khoản chi phí để thực hiện các công việc cần thiết cho việc duy trì hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm. Phí quản lý hợp đồng được xác định theo mức cố định là 20.000 đồng/tháng. Phí quản lý hợp đồng sẽ được khấu trừ từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày khấu trừ hàng tháng. Hàng năm, Phí quản lý hợp đồng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình lạm phát. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Phí quản lý hợp đồng sẽ không vượt quá 100.000 đồng/tháng. Phí quản lý hợp đồng nếu có điều chỉnh sẽ được thông báo cho Bên mua Bảo hiểm 90 ngày trước khi áp dụng.

+ **Phí Chấm dứt Hợp đồng:** được áp dụng khi Bên mua Bảo hiểm có yêu cầu chấm dứt hợp đồng trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực. Bên mua Bảo hiểm không phải chịu Phí Chấm dứt Hợp đồng nếu yêu cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm được thực hiện sau chín (9) năm đầu tiên của Hợp đồng Bảo hiểm.

<b>Năm Hợp đồng</b>	<b>Phí Chấm dứt Hợp đồng</b>
Từ năm thứ 1 đến năm thứ 5	100% Phí Bảo hiểm Cơ bản
6	80% Phí Bảo hiểm Cơ bản
7	60% Phí Bảo hiểm Cơ bản
8	40% Phí Bảo hiểm Cơ bản
9	20% Phí Bảo hiểm Cơ bản
Từ năm thứ 10 trở đi	0% Phí Bảo hiểm Cơ bản

+ **Phí điều chỉnh tăng Mệnh giá sản phẩm:** là các khoản chi phí để thực hiện các công việc cần thiết cho việc điều chỉnh tăng Mệnh giá Sản phẩm. Phí điều chỉnh tăng Mệnh giá Sản phẩm sẽ không vượt quá 01 (một) triệu đồng/lần.

+ **Phí Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng:** được xác định theo tỷ lệ phần trăm của Phí Chấm dứt Hợp đồng tương ứng với khoản tiền rút ra.

+ **Phí quản lý quỹ:** được dùng để trang trải cho các hoạt động quản lý Quỹ Liên kết chung của ACE Life gồm chi phí tiền lương, thưởng của cán bộ đầu tư, chi phí khấu hao tài sản, chi phí phần mềm quản lý đầu tư và một số chi phí liên quan khác. Phí quản lý quỹ áp dụng cho các Hợp đồng Bảo hiểm Liên kết chung Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền Lợi Phổ Thông 2013 là 2% (hai phần trăm)/năm. Phí quản lý quỹ sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào chấp thuận của Bộ Tài chính nhưng không quá 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) /năm. Mọi trường hợp thay đổi mức Phí quản lý quỹ (nếu có) sẽ được thông báo bằng văn bản cho Bên mua Bảo hiểm 90 (chín mươi) ngày trước khi áp dụng.

+ **Phí tạm ứng:** được xác định bằng tích số của lãi suất tạm ứng và số tiền tạm ứng tương ứng với thời gian nhận tạm ứng. Lãi suất tạm ứng tối đa bằng lãi suất áp dụng tính lãi trên Giá trị Tài khoản Hợp đồng cộng với 6% hoặc 150% của lãi suất áp dụng tính lãi, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.



ace life

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

---

Họ & Tên	: NGUYEN VAN A	Ngày sinh	: 01/01/1983	CMND số	: 1
Giới tính	: NAM	Nhóm nghề nghiệp	: 1		

---

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Chữ ký

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 6/ 13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20



ace life

**THÔNG TIN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM**

Đơn vị tính: VNĐ

Tên Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trộn đời	Điều kiện chấp nhận bảo hiểm	Mệnh giá Sản phẩm	Phí Bảo hiểm Cơ bản	Phí Bảo hiểm đóng thêm	Thời hạn bảo hiểm (năm)
Kế Hoạch Tài Chính Trộn Đời - Quyền Lợi Phổ Thông 2013	S/S	500.000.000	6.100.000	0	69
<b>PHÍ BẢO HIỂM DỰ KIẾN ĐÓNG THEO KỲ</b>			<b>6.100.000</b>	<b>Kỳ đóng phí</b>	<b>Năm</b>
<b>TỔNG PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG THEO KỲ NĂM ĐẦU</b>			<b>6.100.000</b>	<b>KỲ PHÍ: Năm</b>	

- +Phí Bảo hiểm Cơ bản: mức phí bảo hiểm tối thiểu mà Bên mua Bảo hiểm phải đóng trong Năm đầu tiên của Hợp đồng Bảo hiểm.
- +Phí Bảo hiểm đóng thêm: khoản tiền mà Bên mua Bảo hiểm đóng vượt số tiền Phí Bảo hiểm Cơ bản trong năm đầu tiên của Hợp đồng Bảo hiểm.
- +Số tiền dự kiến đóng theo kỳ: khoản tiền mà Bên mua Bảo hiểm chủ động xác định để đóng theo kỳ chọn lựa (quý, nửa năm, năm).
- +Thời hạn bảo hiểm: khoảng thời gian được tính từ Ngày Hiệu lực đến Ngày Đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHO0NBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Chữ ký

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 7/ 13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20

## BẢNG MINH HỌA VỀ PHÂN BỐ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Đơn vị tính: VNĐ

Năm hợp đồng	Tuổi NĐ BH	Số tiền đóng trong năm Hợp đồng	Phí phân bố và phí quản lý hợp đồng	Phí phân bố vào Quỹ liên kết chung	Phí Bảo hiểm rủi ro	GIÁ TRỊ MINH HỌA (**)			GIÁ TRỊ MINH HỌA			Rút tiền mặt			
						Tỷ suất đầu tư cam kết			Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/năm				Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/năm		
						Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Giá trị Hoàn lại (* )	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Giá trị Hoàn lại (* )	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong		Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Giá trị Hoàn lại (* )	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong
1	31	6.100.000	4.815.000	1.525.000	691.900	634.200		500.000.000	654.800		500.000.000	675.500		500.000.000	
2	32	6.100.000	1.033.000	5.307.000	707.200	5.211.300		500.000.000	5.342.000		500.000.000	5.473.700		500.000.000	
3	33	6.100.000	850.000	5.490.000	732.400	10.137.200	4.037.200	500.000.000	10.480.400	4.380.400	500.000.000	10.830.000	4.730.000	500.000.000	
4	34	6.100.000	667.000	5.673.000	772.200	15.408.700	9.308.700	500.000.000	16.078.800	9.978.800	500.000.000	16.769.500	10.669.500	500.000.000	
5	35	6.100.000	606.000	5.734.000	815.900	20.909.900	14.809.900	500.000.000	22.033.300	15.933.300	500.000.000	23.206.100	17.106.100	500.000.000	
6	36	6.100.000	484.000	5.856.000	863.300	26.447.800	21.567.800	500.000.000	28.426.900	23.546.900	500.000.000	30.242.400	25.362.400	500.000.000	
7	37	6.100.000	423.000	5.917.000	904.000	32.175.900	28.515.900	500.000.000	35.234.400	31.574.400	500.000.000	37.876.800	34.216.800	500.000.000	
8	38	6.100.000	423.000	5.917.000	958.400	38.018.000	35.578.000	500.000.000	42.391.500	39.951.500	500.000.000	46.062.400	43.622.400	500.000.000	
9	39	6.100.000	423.000	5.917.000	996.000	43.997.200	42.777.200	500.000.000	49.942.900	48.722.900	500.000.000	54.870.300	53.650.300	500.000.000	

**Lưu ý (\*):** Bên mua Bảo hiểm sẽ nhận lại số tiền Giá trị Hoàn lại nhỏ hơn Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm trong 9 năm Hợp đồng đầu tiên. Kể từ năm Hợp đồng thứ 10 trở đi, Giá trị Hoàn lại sẽ bằng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng như thể hiện dưới đây.





ace life

Năm hợp đồng	Tuổi NH BH	Số tiền đóng trong năm Hợp đồng	Phí phân bổ và phí quản lý hợp đồng	Phí phân bổ vào Quỹ liên kết chung	Phí Bảo hiểm rủi ro	GIÁ TRỊ MINH HỌA (**)		GIÁ TRỊ MINH HỌA				Rút tiền mặt
						Tỷ suất đầu tư cam kết		Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/năm		Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/năm		
						Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	
10	40	6.100.000	423.000	5.917.000	1.031.900	50.119.200	500.000.000	57.914.800	500.000.000	64.353.800	500.000.000	
11	41	6.100.000	423.000	5.917.000	1.071.600	55.834.300	500.000.000	66.341.100	500.000.000	74.581.600	500.000.000	
12	42	6.100.000	423.000	5.917.000	1.115.200	61.616.500	500.000.000	75.226.300	500.000.000	85.581.500	500.000.000	
13	43	6.100.000	423.000	5.917.000	1.157.100	67.472.100	500.000.000	84.612.000	500.000.000	97.436.100	500.000.000	
14	44	6.100.000	423.000	5.917.000	1.239.200	73.361.800	500.000.000	94.490.900	500.000.000	110.179.200	500.000.000	
15	45	6.100.000	423.000	5.917.000	1.318.500	79.293.400	500.000.000	104.915.500	500.000.000	123.916.800	500.000.000	
16	46	6.100.000	423.000	5.917.000	1.444.900	85.211.600	500.000.000	115.843.800	500.000.000	138.640.200	500.000.000	
17	47	6.100.000	423.000	5.917.000	1.598.500	91.092.900	500.000.000	127.302.900	500.000.000	154.440.900	500.000.000	
18	48		240.000	-	1.795.500	90.857.400	500.000.000	133.016.500	500.000.000	164.986.000	500.000.000	
19	49		240.000	-	2.002.600	90.412.800	500.000.000	138.932.600	500.000.000	176.288.800	500.000.000	
20	50		240.000	-	2.224.600	89.730.000	500.000.000	145.013.900	500.000.000	188.340.600	500.000.000	
21	51		240.000	-	2.475.600	88.779.800	500.000.000	151.276.300	500.000.000	201.235.300	500.000.000	
22	52		240.000	-	2.756.500	87.526.800	500.000.000	157.716.200	500.000.000	215.042.000	500.000.000	
23	53		240.000	-	3.072.700	85.933.700	500.000.000	164.353.600	500.000.000	229.885.600	500.000.000	
24	54		240.000	-	3.425.800	83.947.200	500.000.000	171.133.600	500.000.000	245.762.600	500.000.000	
25	55		240.000	-	3.812.800	81.529.900	500.000.000	178.081.400	500.000.000	262.823.500	500.000.000	
26	56		240.000	-	4.231.100	78.641.400	500.000.000	185.203.400	500.000.000	281.193.200	500.000.000	
27	57		240.000	-	4.668.900	75.256.800	500.000.000	192.549.600	500.000.000	301.085.600	500.000.000	
28	58		240.000	-	5.114.000	71.350.500	500.000.000	200.092.600	500.000.000	322.555.800	500.000.000	
29	59		240.000	-	5.549.300	66.926.000	500.000.000	207.909.100	500.000.000	345.866.400	500.000.000	
30	60		240.000	-	6.004.100	61.953.500	500.000.000	216.030.600	500.000.000	371.232.300	500.000.000	
31	61		240.000	-	6.533.800	56.349.200	500.000.000	224.492.800	500.000.000	398.965.200	500.000.000	

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Chữ ký

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 9/ 13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20



ace life

Năm hợp đồng	Tuổi NĐ BH	Số tiền đóng trong năm Hợp đồng	Phí phân bộ và phí quản lý hợp đồng	Phí phân bộ vào Quý liên kết chung	Phí Bảo hiểm rủi ro	GIÁ TRỊ MINH HỌA (**)		GIÁ TRỊ MINH HỌA				Rút tiền mặt
						Tỷ suất đầu tư cam kết		Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/năm		Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/năm		
						Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	
32	62		240.000	-	7.187.800	49.968.800	500.000.000	233.203.400	500.000.000	429.163.300	500.000.000	
33	63		240.000	-	8.015.400	42.624.300	500.000.000	242.153.700	500.000.000	462.212.700	500.000.000	
34	64		240.000	-	8.975.200	34.162.900	500.000.000	251.340.200	500.000.000	498.501.900	500.000.000	
35	65		240.000	-	10.091.100	24.405.700	500.000.000	260.802.100	500.000.000	538.242.400	538.242.400	
36	66		240.000	-	11.391.300	13.138.100	500.000.000	270.459.300	500.000.000	581.051.600	581.051.600	
37	67		240.000	-	12.909.500	110.600	500.000.000	280.353.900	500.000.000	627.285.500	627.285.500	
38	68			-		CHẤM DỨT HIỆU LỰC KHI TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG = 0		290.504.400	500.000.000	677.218.100	677.218.100	
39	69			-				300.995.800	500.000.000	731.299.500	731.299.500	
40	70			-				311.782.200	500.000.000	789.553.200	789.553.200	
41	71			-				322.949.400	500.000.000	852.467.300	852.467.300	
42	72			-				334.551.400	500.000.000	920.414.400	920.414.400	
43	73			-				346.708.700	500.000.000	994.006.900	994.006.900	
44	74			-				359.434.900	500.000.000	1.073.277.300	1.073.277.300	
45	75			-				372.923.300	500.000.000	1.158.889.200	1.158.889.200	
46	76			-				387.350.400	500.000.000	1.251.350.100	1.251.350.100	
47	77			-				403.006.300	500.000.000	1.351.492.800	1.351.492.800	
48	78			-				420.070.500	500.000.000	1.459.362.000	1.459.362.000	
49	79			-				439.011.200	500.000.000	1.575.860.800	1.575.860.800	
50	80			-				460.367.200	500.000.000	1.701.679.400	1.701.679.400	
51	81			-				484.929.800	500.000.000	1.837.951.100	1.837.951.100	
52	82			-				513.241.400	513.241.400	1.984.736.900	1.984.736.900	
53	83			-				543.788.100	543.788.100	2.143.265.600	2.143.265.600	

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Chữ ký

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 10/13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20



ace life

Năm hợp đồng	Tuổi NĐ BH	Số tiền đóng trong năm Hợp đồng	Phí phân bộ và phí quản lý hợp đồng	Phí phân bộ vào Quý liên kết chung	Phí Bảo hiểm rủi ro	GIÁ TRỊ MINH HỌA (**)		GIÁ TRỊ MINH HỌA				Rút tiền mặt
						Tỷ suất đầu tư cam kết		Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 6%/năm		Tỷ suất đầu tư theo Lãi suất dự kiến 8%/năm		
						Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	Giá trị Tài khoản Hợp đồng	Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong	
54	84				-			576.167.700	576.167.700	2.314.476.700	2.314.476.700	
55	85				-			610.587.600	610.587.600	2.499.911.600	2.499.911.600	
56	86				-			646.975.200	646.975.200	2.699.654.300	2.699.654.300	
57	87				-			685.546.000	685.546.000	2.915.376.500	2.915.376.500	
58	88				-			726.431.000	726.431.000	3.148.356.400	3.148.356.400	
59	89				-			769.892.100	769.892.100	3.400.691.600	3.400.691.600	
60	90				-			815.837.900	815.837.900	3.672.496.700	3.672.496.700	
61	91				-			864.540.500	864.540.500	3.966.046.200	3.966.046.200	
62	92				-			916.165.300	916.165.300	4.283.079.700	4.283.079.700	
63	93				-			971.042.500	971.042.500	4.626.451.300	4.626.451.300	
64	94				-			1.029.057.400	1.029.057.400	4.996.317.100	4.996.317.100	
65	95				-			1.090.553.100	1.090.553.100	5.395.772.300	5.395.772.300	
66	96				-			1.155.738.600	1.155.738.600	5.827.183.800	5.827.183.800	
67	97				-			1.225.030.800	1.225.030.800	6.294.435.400	6.294.435.400	
68	98				-			1.298.285.000	1.298.285.000	6.797.740.000	6.797.740.000	
69	99				-			1.375.934.400	1.375.934.400	7.341.309.000	7.341.309.000	

Tổng cộng 103.700.000

0

(\*\*) ACE Life chỉ đảm bảo lãi suất cam kết ở mức tối thiểu là 4% /năm trong 5 năm Hợp đồng đầu tiên, 3% /năm trong 5 năm Hợp đồng tiếp theo, và 2% /năm trong toàn bộ thời gian hiệu lực còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm cho đến ngày đáo hạn.

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Chữ ký

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 11/13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20



Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

Chữ ký

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 12/13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20



ace life

**Bảng việc đánh dấu từng câu dưới đây và ký tên dưới đây, tôi/chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung của Bảng minh họa này kể cả các lưu ý cũng như đã được Đại diện Kinh doanh ký tên dưới đây tư vấn.**

- Hiểu rõ về sản phẩm Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền Lợi Phổ Thông 2013 cũng như đã được giải thích về cơ cấu tính phí bảo hiểm mà ACE Life áp dụng cho Hợp đồng Bảo hiểm.
- Nhận thức rõ quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư có thể gặp phải khi tham gia sản phẩm Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền Lợi Phổ Thông 2013.
- Bảng Minh họa này được trình bày cho trường hợp điều kiện phí bảo hiểm chuẩn. Phí Bảo hiểm rủi ro thực tế có thể nhiều hơn tùy thuộc kết quả thẩm định của ACE Life dẫn đến các Giá trị tài khoản Hợp đồng, Giá trị Hoàn lại khác biệt với các giá trị nêu trong Bảng minh họa.
- Mục đích Bảng minh họa này nhằm giúp Quý khách hiểu được Giá trị Tài khoản Hợp đồng thay đổi như thế nào với các lãi suất khác nhau và chỉ có tính chất minh họa.
- Các giá trị nêu trong Bảng minh họa được tính toán trên cơ sở cuối năm Hợp đồng và Phí bảo hiểm được đóng đủ vào đầu năm Hợp đồng. Các giá trị này có thể thay đổi theo định kỳ đóng phí và tùy thuộc kết quả hoạt động kinh doanh của ACE Life.
- Số tiền mặt được phép rút ra và số lần rút tiền mặt sẽ làm thay đổi Mệnh giá Sản phẩm, thời gian đóng phí, số tiền dự kiến đóng và lãi phát sinh cho Giá trị tài khoản Hợp đồng. Khi nhu cầu bảo hiểm thay đổi, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu tăng/giảm Mệnh giá Sản phẩm trong tương lai.
- Khi Hợp đồng Bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do không đóng phí bổ sung theo yêu cầu, không có bất kỳ Quyền lợi nào được thanh toán.
- Ý thức rằng việc tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời là một cam kết dài hạn và việc từ bỏ Hợp đồng là không có lợi vì các khoản phí Bên mua Bảo hiểm phải trả rất cao trong thời gian đầu.
- Bảng Minh họa này không phải là Hợp đồng Bảo hiểm hay Đề nghị giao kết Hợp đồng Bảo hiểm.
- Bảng Minh họa sẽ không có giá trị nếu không có đủ số trang đã nêu.

**Bên mua Bảo hiểm**

*(Vui lòng ghi họ tên bằng chữ thường)*

X

**Chữ ký**

**Ngày/tháng/năm**

Tôi xác nhận chữ ký trên đây được thực hiện trước sự chứng kiến của tôi và theo sự hiểu biết của tôi đó là chữ ký của Bên mua Bảo hiểm của Bảng minh họa này.

**ĐKKD đủ điều kiện**

*(Vui lòng ghi họ tên bằng chữ thường)*

**Mã số ĐKKD**

X

**Chữ ký**

**Ngày/tháng/năm**

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Người được Bảo hiểm 1: NGUYEN VAN A

Tài liệu minh họa số:

**20130328135820 - 3211422**

AHOONBEL130001V

Tuổi 30

Giới tính NAM

Ngày hiệu lực: 28/03/2013

TÀI LIỆU CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  
KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG  
Trang 13/13

Ngày in: 28/03/2013 13:58:20